

กตส.เดือนสมาชิกใส่ใจตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงานพิเศษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) แนะนำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตรวจสอบสถานะทางบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตือนสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบต่อหนี้ช่วยลดความเสี่ยงทั้งระบบ



นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สหกรณ์แต่ละแห่งมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนคน ขึ้นอยู่กับประเภท ศักยภาพ และการประกอบธุรกิจของสหกรณ์นั้นๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นห่วงคือ ยังมีสมาชิกสหกรณ์อีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับรู้การดำเนินงานของสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่ บางรายไม่เคยร่วมประชุมใหญ่เพื่อรับทราบรายงานประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเป็นความเสี่ยงของสมาชิก ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์ควรติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่สังกัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การตรวจสอบบัญชีเงินฝากเป็นระยะ หรือหากเป็นลูกหนี้สหกรณ์ก็ควรนำสัญญาต้นขั้วไปตรวจสอบกับสหกรณ์



เพื่อให้รู้ว่าหลักฐานที่สมาชิกถืออยู่ตรงกับข้อมูลของสหกรณ์หรือไม่ นอกจากนี้ หากสมาชิกใช้เงินลงทุนของสหกรณ์หรือกลุ่มฯ ก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 29 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14003

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 61.40 Ad Value: 76,750

PRValue (x3): 230,250

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กตส.เตือนสมาชิกใส่ใจตรวจบัญชีสหกรณ์

ต่อหน้าที่มีกับสหกรณ์ ด้วยการนำเงินที่กู้มาใช้ในการลงทุนจริงตามวัตถุประสงค์การกู้ เพื่อป้องกันการไหลของเงิน ที่อาจจะเกินขีดความสามารถในการออมจนส่งผลให้สมาชิกผู้กู้ประสบปัญหาได้

“สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสถานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ ดังนั้น สมาชิกต้องใส่ใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเงินการบัญชีและการดำเนินการของสหกรณ์ เพื่อรับรู้ข้อมูลทางบัญชีสหกรณ์ทั้งภาพรวม และของตนเอง และร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ป้องกันไม่ให้สหกรณ์มีปัญหาและจะทำให้สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งงานสหกรณ์จะสำเร็จได้อย่างมั่นคงและโปร่งใส นั้น สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันรับผิดชอบ”
นายโอภาส กล่าว